
  

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

สมัยสามัญ   สมัยที่  2  คร้ังที่  1/2567 

เมื่อวันท่ี  21  มิถุนายน  2567  เวลา   09.00  น. 

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

************************ 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

  

รายชือ่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสิทธิพล    ชัยโย ประธานสภา อบต. สิทธิพล     ชัยโย  

2 นายกุศล  สุโพธิ์  รองประธานสภา อบต. กุศล  สุโพธิ์   

3 นายทองแดง   คำมะบาล สมาชิก อบต. ม. 6 ทองแดง     คำมะบาล  

4 นางสาวสุทธิกานต์  เปรมทอง สมาชิก อบต. ม. 3 สุทธิกานต์ เปรมทอง  

5 นายปัญญา     ตน้แปะ สมาชิก อบต. ม. 7 ปัญญา       ตน้แปะ  

6 นายสมพูล     จันทะวะฤทธิ์ สมาชิก อบต. ม. 5 สมพูล       จันทะวะฤทธิ์  

7 นายสัมฤทธิ์  นามพายัพ สมาชิก อบต. ม. 8 สัมฤทธิ์   นามพายัพ  

8 นายศิรพิล       หินนอก สมาชิกอบต ม. ๒ ศริิพล      หินนอก  

9 นางสาวสุภนิดา   ซื่อสัตย์ เลขานุการสภา อบต. สุภนดิา     ซื่อสัตย์  

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายไพโรจน์      ภูศรี นายก  อบต. ไพโรจน์        ภูศรี  

2 นายบุญกว้าง    กุลสุวรรณ์ รองนายก อบต. บุญกว้าง   กุลสุวรรณ์  

3 นายณรงค์        สีสุจารย์ รองนายก อบต. ณรงค์     สีสุจารย์  

4 นางปะจนิดา  อุ้ยกระโทก รองปลัด อบต. ปะจนิดา  อุ้ยกระโทก  

5 นายณรงค์ฤทธิ์  โกพล ผอ.กองช่าง ณรงค์ฤทธิ์  โกพล  

6 นางสาวพัชรี    สมีาพล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน พัชร ี   สีมาพล  

7 นางนาวา      เย็นเสนาะ ผอ.กองคลัง นาวา เย็นเสนาะ  

8 นางอรุณี  วรุณชัยพร หัวหนา้สำนักปลัด อรุณี  วรุณชัยพร  

9 นางสาวยุภาพร   แสงดารา ผอ. กองการศกึษา ยุภาพร   แสงดารา  

10 นางพรพณา  งวงช้าง นักทรัพยากรบุคคล พรพณา  งวงช้าง  

11 นางสาวอรทัย  แพงคำแหง นักวชิาการตรวจสอบภายใน อรทัย  แพงคำแหง  

12 นางสาวลัลนา  หลักคำ นักศกึษาฝึกงาน ลัลนา  หลักคำ  



 

 

2 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.  

  เมื ่อได้เวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ   ได้ตรวจนับองค์ประชุมและเห็นว่าสมาชิกสภาฯ        

มาครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เชิญนายสิทธิพล   ชัยโย  ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ

ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ  

ประธานสภาฯ วันนีเ้ลขานุกการนายก อบต. ติดภารกิจเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมที่

จังหวัดขอนแก่น แทนท่านนายก อบต. จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

                                                  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่  

1/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 

ประธานสภาฯ กล่าวว่า  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่   1  ครั้ งที่  1/2567               

เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์ 2567  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด  มีขอ้สงสัยหรือ

จะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่  ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอแจ้ง

ต่อที่ประชุมได้  และถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข  กระผมก็ขอมติที่ประชุม

เพื่อให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งดังกล่าวนี้ด้วยการ

ยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  ให้ความเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. 2566-

2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2567 

นาย ไพโรจน์  ภูศรี  ได้มอบหมายใหน้ักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้เสนอชี้รายละเอียด 

(นายก อบต.)   ต่อที่ประชุมแทน 

นางสาวพัชร ี  สีมาพล  ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดเอกสารที่ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจกใหทุ้กท่านได้รับทราบแล้ว  

    ร่างแผนฯ ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้  

    ส่วนที่ 1 เหตุผลความจำเป็น         

ส่วนที่  2 วิสัยทัศน์  พันธกิจ         

ส่วนที่  3  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     

หัวทุ่ง (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2567 

ส่วนที่ 4  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล    

หัวทุ่ง  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2567       
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โครงการทั้งหมดที่ได้ทำการเพิ่มเติมในครั้งนี้  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม  

ที่ได้จากการออกไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน  นโยบาย

รัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย  นโยบายจังหวัด  โครงการที่ส่วนราชการ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ  ดังนั้น  วันนี้   

จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ได้ชี้แจง

รายละเอียดตามเอกสารเป็นเวลาพอสมควร) 

นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์        ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการบรรจุโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขอใชท้ี่ราชพัสดุ ที่ 

(ปลัด อบต.)                        โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบงเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการ อบต.  

หัวทุ่งแห่งใหม่ไว้ในแผนพัฒนา  อบต. หัวทุ่ง (พ.ศ.2566-2570)   

                                          เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2567    

นางปะจินดา อุ้ยกระโทก        ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อส่งให้  

(รองปลัด อบต.)                   สำนักงานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น ในการขอใช้ทีร่าชพัสดุโรงเรยีนบ้านหนอง 

ทุ่มหนองสะแบงสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ทำการ อบต. หัวทุ่งแห่งใหม่ 

โดยเราต้องใช้แผนผังมาตรฐานรายละเอียดการขอใช้สถานที่ให้ได้มากกว่า  

60 % ห้ามตัดป่าไม้เเต่ต้องปรับปรุงหรืออนุรักษ์ไว้ ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่คุม

ทะเบียนไว้จำนวน  6 อาคาร เราต้องมีเเผนปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ก่อน      

ส่วนการตั้งชื่อโครงการต้องใช้ชื่อโครงการให้ครอบคลุมทั้งการก่อสร้างอาคาร

แห่งใหม่และการใช้ประโยชน์จากอาคารเดิมด้วยพร้อมระบุจำนวนงบประมาณ

ในการก่อสร้างรวมถึงการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ให้ปรากฎใน

แผนพัฒนาฯ ด้วย ถ้าวันที่อนุมัตแิล้ว เราจะปรับปรุงหรอืทำใหม่ก็สามารถทำได้ 

ประธานสภาฯ                     กล่าวว่า  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนา 

                                        ฉบบันีห้รอืไม่ ถ้ามีก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมได้ 

นางสาวสุทธิกานต์ เปรมทอง ได้เสนอให้มกีารแก้ไขโครงการของบ้านป่าติว้ หมู่ที่  3  โครงการก่อสร้างถนน 

(สมาชกิ อบต. หมู่ 3) แอสฟัลต์จากบ้านนายสมบัติ เมืองน้ำเที่ยง ถึงบ้านนางสุรินทร์ เมืองน้ำเที่ยง 

พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด บริเวณนานางเพียร สุขเขียว  ถึงนานายอภินันท์ 

ธุระตา ให้แก้ไขโดยตัดข้อความ “พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด บริเวณนานาง

เพียร สุขเขียว  ถึงนานายอภินันท์ ธุระตา” ออกจากโครงการ   เนื่องจากเป็น

รายละเอียดของโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานางเพียร สุขเขียว 

ถึงนานายอภนิันท์ ธุระตา พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2  จุด  โดยใหน้ำรายละเอียด

ที่ตัดออกมาระบุในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานางเพียร ฯ 

แทน  โดยรายละเอียดคือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานาง

เพียร สุขเขียว ถึงนานายอภินันท์ ธุระตา  พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 จุด จาก

บริเวณนานางเพียร สุขเขียว ถึงนานายอภินันท์ ธุระตา  
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ประธานสภาฯ  กล่าวว่า มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในร่างแผนฯ อีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่าน

ใดเสนออีก กระผมก็ขอมตทิี่ประชุมด้วยว่า  สมาชิก อบต.ท่านใดเห็นชอบในร่าง

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 9)  พ.ศ. 2567  โปรดยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  8  เสียง 

3.2  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการวางท่อระบายน้ำ จาก

บ้านนางหอม นาชิน - สามแยกประปาหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 4 

(เงินนอกงบประมาณ /โครงการใช้จ่ายเงินสะสม อนุมัติเมื่อคราวประชุม 

สมัย สามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 3/2566 เมื่อวันท่ี  24 สิงหาคม 25 2566 

ประธานสภาฯ   ขอเชญินายก อบต. เสนอรายละเอยีดชีแ้จงต่อที่ประชุม 

นายไพโรจน์  ภูศรี มอบหมายให้ผูอ้ำนวยการกองช่างเป็นผู้เสนอรายละเอียดคำชีแ้จงต่อ 

(นายก อบต.) ที่ประชุมแทน 

นายณรงค์ฤทธิ์ โกพล  ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณา 

(ผู้อำนวยการกองช่าง) ตามเอกสารที่แจกให้  สรุปได้ดังนี้ 

 - ด้วยกองช่าง อบต. หัวทุ่ง มคีวามจำเป็นที่จะเสนอ 

 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้าน  นาง

หอม นาชิน - สามแยกประปาหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 4   

เหตุผลที่ต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่องจากหากวางท่อ คสล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (เฉพาะจุดที่ 1) จะทำให้ระดับส่วนปลายของท่อ

ระบายน้ำจะอยู่ลึกกว่าพื้นรางระบายน้ำที่เชื่อมต่อกัน เป็นผลให้เกิดการระบาย

น้ำที่ไม่สะดวก จงึตอ้งการลดขนาดของท่อระบายน้ำลง ดังนี้ 

รายละเอียดคำชีแ้จงงบประมาณเดิม 

ปริมาณงาน จุดที่  1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จุดที่  2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมบ่อพัก  จุดที่ 3 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12 

เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.หั วทุ่ ง  กำหนด งบประมาณ ตั้ งไว้  

195,000.- บาท  

รายละเอียดคำชีแ้จงงบประมาณใหม่ 

ปริมาณงาน  จุดที่  1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จุดที่  2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมบ่อพัก  จุดที่ 3 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12 
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เมตร รายละเอี ยดตามแบบ  อบต .หั วทุ่ ง  กำหนด งบประมาณ ตั้ ง ไว้  

109,988.- บาท  

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่ผู้อำนวยการกองช่างเสนอต่อที่ประชุมนี้  

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง 

3.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการเสริมผิวจราจร

แอสฟัลต์คอนกรีต สายจากถนนทางหลวง  2233  ถึงบ้านนาย

พรสวรรค์  ศรีมูลละ บ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ 5 (เงินนอกงบประมาณ /

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม อนุมัติเมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

/2567  เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2567 ) 

ประธานสภาฯ ขอเชญินายก อบต. เสนอรายละเอียดชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายไพโรจน์  ภูศรี มอบหมายให้ผูอ้ำนวยการกองช่างเป็นผู้เสนอรายละเอียดคำชีแ้จงต่อที่ประชุม 

(นายก อบต.) แทน 

นายณรงค์ฤทธิ์ โกพล  ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณา 

(ผู้อำนวยการกองช่าง) ตามเอกสารที่แจกให้  สรุปได้ดังนี้ 

 - ด้วยกองช่าง อบต. หัวทุ่ง มคีวามจำเป็นที่จะเสนอขออนุมัตแิก้ไข 

 เปลี่ยนแปลงคำชีแ้จง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากถนน

ทางหลวง  2233  ถึงบ้านนายพรสวรรค์  ศรีมูลละ บ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ 5  

เนื่องจากกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 

2233 ทำให้พื้นที่ที่กรมทางหลวงดำเนินการขยายถนนมีพื้นที่บางส่วนทับซ้อน

กับโครงการของ อบต.หัวทุ่ง จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดปริมาณงานก่อสร้าง 

ดังนี้ 

รายละเอียดคำชีแ้จงงบประมาณเดิม 

ปริมาณงาน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.50 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

แบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 203,300.- บาท  

รายละเอียดคำชีแ้จงงบประมาณใหม่ 

ปริมาณงาน  เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.00 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  596 ตารางเมตร  รายละเอียด

ตามแบบ อบต.หัวทุ่ง กำหนด งบประมาณตั้งไว้  174,669.- บาท  

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ          

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้
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ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่ผู้อำนวยการกองช่างเสนอต่อที่ประชุมนี้  

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง 

3.4  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ   ขอเชญิหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 

นางอรุณ ี วรุณชัยพร ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด 

หัวหน้าสำนักปลัด ตามเอกสารที่แจกให ้สรุปได้ดังนี้ 

ด้วยสำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ

เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรอื LED ขาวดำ  (18 หนา/นาที) 

รายการ  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  (18 หนา/นาที) จำนวน  

1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท   เป็นเงิน  3,300.- บาท 

(คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมนีาคม 2566) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 

(ppm) 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1     

ชอง 

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน 

สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเอง

ได้ 

ขอโอนลดจากเงนิเหลือจ่าย   

แผนงาน : สาธารณสุข   

งาน :  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

งบบุคลากร  รายการ  เงินเดอืนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน   

จำนวน  3,300 บาท  

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่หัวหน้าสำนักปลัดเสนอต่อที่ประชุมนี้

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง 
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3.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัด

ขอนแก่นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กับ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นและส่วนราชการอื่น 

ประธานสภาฯ   ขอเชญินักจัดการงานทั่วไปชีแ้จงรายละเอียด 

จ่าเอกเสฏฐวุฒิ คำแก้ว ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 

นักจัดการงานทั่วไป  ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรอืขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัด 

ขอนแก่น  ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กับ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นและส่วนราชการอื่น  โดยจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งแล้วแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่นทราบภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567  เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น 

ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 51006/ ว 131      

ลว  27  ก .พ . 67  ดั งนั้ น   วันนี้ จึ งขอชี้แจงรายละเอียด เพื่ อ ให้สภาฯ             

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ได้ชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารเป็นเวลา

พอสมควร) 

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด สงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่นักจัดการงานทั่วไปเสนอต่อที่ประชุมนี้

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   

ประธานสภาฯ    กล่าวว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อราชการใดจะแจ้งต่อที่ประชุม ก็ขอเชิญ

เสนอได้เลยนะครับ 

นางนาวา เย็นเสนาะ              ขอรายงาน รายรับ-รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ พ.ศ.2567 

(ผู้อำนวยการกองคลัง)          ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2567  ให้ที่ประชุมทราบ 

ดังนี้ 

รายรับ/รายจ่าย ประมาณการ เกดิขึ้นจริง 

เงินงบประมาณ   
รายรับ   
รายได้จัดเก็บเอง   
     หมวดภาษีอากร 72,400.00 29,724.81 

     หมวดค่าธรรม ค่าปรับและใบอนุญาต 222,600.00 87,677.30 
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     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 170,000.00 154,677.23 

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 101,000.00 96,530.00 

     หมวดรายได้จากทุน 1,000.00 916.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

  

      หมวดภาษีจัดสรร 17,383,000.00 11,218,573,01 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  

     หมวดเงินอุดหนุน 12,050,000.00 9,812,003.00 

รวม 30,000,000.00 21,400,101.35 

รายจ่าย   

งบกลาง 9,457,420.00 6,427,076.00 

งบบุคลากร 10,282,760.00 6,725,020.00 

งบดำเนินงาน 6,287,380.00 3,340,698.37 

งบลงทุน 3,105,300.00 265,150.00 

งบเงินอุดหนุน 867,140.00 656,740.00 

รวม 

 

ผลต่าง รายรับ-รายจ่าย 

30,000,000.00 17,414,684.37 

 3,985,416.98 

 

นางปะจนิดา อุ้ยกระโทก   เสนอแจง้ที่ประชุม ทราบว่าช่วงที่ไปติดต่อราชการกับสำนักงานธนารักษ์ 

(รองปลัด อบต.)   จังหวัดขอนแก่น ทางหน่วยงานเขาแจ้งว่า ขณะนี ้อบต. หัวทุ่ง ได้ทำหนังสือแจง้ 

     ความประสงค์ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ แปลงโรงเรยีนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง  

     ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น เมื่อทาง 

หน่วยงานลงมาสำรวจพื้นที่   เขาแจ้งว่าสถานที่มีความรกร้างว่างเปล่า และ

ชำรุดทรุดโทรมมากอยากใหท้างหน่วยงาน อบต. หัวทุ่ง มีโครงการเขา้ไปพัฒนา 

     บำรุงรักษาดูแลให้มคีวามสะอาดอยู่เสมอ และอีกประการหนึ่ง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ 

อยู่ในอาคารให้หน่วยงานด้านการศึกษามาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลย  ฝาก

ประชาสัมพันธ์ให้ด้วย 

ประธานสภาฯ                     กล่าวว่า  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแจ้งข้อราชการใดต่อที่ประชุมก็ขอเชิญ

เสนอแจ้งต่อที่ประชุมได้ครับ  ถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอ  กระผมก็ขอปิดการ

ประชุมไว้เพียงแค่นีน้ะครับ 

  เลิกประชุม  เวลา  12.00  น. 

     (ลงชื่อ)      สุภนิดา  ซื่อสัตย์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์) 
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               เลขานุการสภา อบต.หัวทุ่ง 

      (ลงช่ือ)      กุศล   สุโพธิ์         

            (นายกุศล     สุโพธิ์) 

                ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

  (ลงช่ือ)     สมพูล   จันทะวะฤทธิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          (นายสมพูล   จันทะวะฤทธิ์)  

                                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                  (ลงช่ือ)       ทองแดง   คำมะบาล 

                                                            (นายทองแดง   คำมะบาล) 

          เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

   

  

 

  

   

 

   

 

 


